

CHÚ TRỌNG VẬN ĐỘNG, THUYẾT PHỤC TRONG THI HÀNH ÁN

Trong thi hành án dân sự (THADS), công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án không phải là thủ tục bắt buộc. Nhưng nhờ thực hiện tốt công tác này mà Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương đã giải quyết được nhiều vụ án phức tạp, giảm chi phí cho người dân, nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự.

Từ năm 2017 đến nay, Chi cục THADS huyện Sơn Dương liên tục đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trong 9 tháng đầu năm công tác (từ tháng 10-2020 đến hết tháng 6-2021), Chi cục Thi hành án dân sự Sơn Dương đã giải quyết xong 532 vụ việc, đạt tỷ lệ 82,6%, với số tiền thu hồi đạt trên 14,9 tỷ đồng. Số vụ việc mà đơn vị phải giải quyết chủ yếu là các vụ việc lớn, có nhiều tình tiết phức tạp. Để giải quyết tốt những vụ việc phức tạp đòi hỏi các chấp hành viên đều phải xác định, các đương sự tự nguyện hòa giải hoặc thi hành sẽ giúp cơ quan thi hành án hoàn thành công việc thuận lợi, nhanh chóng, tránh khỏi những gánh nặng về thời gian, công sức, kinh phí. Đồng thời, loại trừ được khả năng xảy ra chống đối, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, cũng như các khiếu kiện phức tạp sau này. Do đó, công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục luôn được chấp hành viên Chi cục THADS huyện Sơn Dương coi trọng và được thực hiện xuyên suốt trong quá trình giải quyết các vụ việc thi hành án, kể cả khi đã ra quyết định cưỡng chế. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chấp hành viên, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Sơn Dương cho biết: trên cơ sở kế hoạch hàng tháng của các chấp hành viên, lãnh đạo Chi cục sẽ xác định rõ các vụ án phức tạp, khó thi hành để tổ chức họp đánh giá và thống nhất phương án giải quyết, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh. Đối với mỗi vụ việc thi hành án, sau khi tiếp nhận hồ sơ, chấp hành viên đều nghiên cứu kỹ bản án, quyết định của Tòa án, phối hợp chính quyền, đoàn thể tại địa phương tìm hiểu thông tin nhân thân và mối quan hệ giữa các đương sự để có thể tìm ra cách thức dân vận sao cho khéo, phù hợp, bảo đảm được hiệu quả. Đồng thời kiên trì vận động, giải thích cho người phải thi hành án và gia đình thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án.



Một buổi họp đánh giá mức độ các vụ việc cần giải quyết tại Chi cục THADS huyện Sơn Dương.



Nghiên cứu hồ sơ các vụ việc tại Chi cục THADS huyện Sơn Dương.

Nổi bật như vụ việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Tân Kim Bắc, có trụ sở tại Tổ dân phố Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương do 2 đương sự là ông Dương Khắc Phẩm và bà Đinh Thị Nhu trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội làm chủ kinh doanh. Công ty có nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang số tiền là trên 7,1 tỷ đồng. Do phía công ty không trả được nợ nên ông Phẩm và bà Nhu phải đứng ra trả nợ bằng việc thế chấp lô đất tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho phía ngân hàng. Vụ việc tương đối phức tạp do tài sản thế chấp ở địa phương khác, về nguyên tắc sẽ ủy thác cho Chi cục THADS tại địa phương đó giải quyết, tuy nhiên chấp hành viên đã chọn giải pháp vận động, thuyết phục để đương sự tự nguyện thi hành án. Sau một thời gian ngắn kiên trì vận

động, thuyết phục và bằng các biện pháp vừa mềm dẻo, vừa cương quyết đến ngày 26-1-2021 đương sự đã tự nguyện thi hành toàn bộ số tiền trên, vụ việc được giải quyết nhanh chóng, thu hồi cho Ngân hàng khoản nợ xấu mà không phải tổ chức cưỡng chế. Hay mới đây nhất là vụ việc của đương sự ông Cao Đình Khang và bà Đinh Thị Hằng, thường trú tại Tổ dân phố Kỳ Lâm, thị trấn Sơn Dương có nghĩa vụ phải trả nợ cho bà Nguyễn Thị Thoa (cùng địa phương) số tiền trên 1,1 tỷ đồng. Quá trình tổ chức việc thi hành án gặp nhiều khó khăn do người phải thi hành án đi làm ăn xa, không có mặt tại địa phương, chấp hành viên không thể làm việc trực tiếp với đương sự để vận động, thuyết phục họ tự nguyện thi hành án. Căn cứ kết quả xác minh chấp hành viên xác định người phải thi hành án có tài sản là nhà đất để đảm



Chi cục THADS huyện Sơn Dương vinh dự là đơn vị được nhận Cờ thi đua của Bộ Tư Pháp năm 2020.

là việc dễ dàng. Theo đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Sơn Dương cho rằng, nhiều vụ việc khó giải quyết phần nhiều do ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về thi hành án của các đương sự chưa cao, nhiều trường hợp chây ì, lẩn tránh nghĩa vụ phải thi hành, hoặc bỏ đi địa phương khác đã gây không ít khó khăn cho công tác thi hành án ở địa phương... Để đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền, vận động đương sự thi hành án, cán bộ thi hành án phải tận tâm, nhiệt tình, am hiểu pháp luật, ngoài chấp hành viên của Chi cục Thi hành án, cần có sự phối hợp của các quan chức năng, gồm Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân... Không chỉ thực hiện vận động, thuyết phục đối với đương sự, mà còn phải vận động những người thân và bà con hàng xóm của đương sự để tạo sự đồng thuận cao. Có như vậy, khi buộc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế sẽ được quần chúng, nhân dân đồng tình, ủng hộ, sẽ ít gây ra các vụ việc phức tạp kéo dài. Là đơn vị lá cờ đầu trong các Chi cục THADS tỉnh nhà, từ năm 2015 đến nay, Chi cục THADS huyện Sơn Dương đã đạt nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Năm 2017, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận "Tập thể Lao động xuất sắc" và tặng "Cờ thi đua Ngành Tư pháp". Năm 2018, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận "Tập thể Lao động xuất sắc" và tặng Bằng khen. Năm 2019, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận "Tập thể Lao động xuất sắc" và tặng "Cờ thi đua Ngành Tư pháp". Năm 2020, được tặng thưởng Cờ thi đua ngành Tư pháp và điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015 - 2020. Thời gian tới, Chi cục THADS huyện Sơn Dương sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc chấp hành viên tăng cường, chủ động giải quyết việc thi hành án, có kế hoạch, biện pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành án các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc phức tạp kéo dài.

Bài, ảnh: LÊ DUY